

Số: /BC-UBND

Phường 4, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường 4 năm 2023-2024

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BTT ngày 06 tháng 09 năm 2024 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về việc giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (Khóa XI).

Trạm y tế tham mưu với UBND phường xây dựng báo cáo việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường 4 năm 2023-2024 với những kết quả đạt được như sau:

I/ Việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường 4 năm 2023-2024:

1/ Công tác phối hợp tổ chức, tuyên truyền pháp luật về vận động nhân dân chấp hành tốt việc phòng ngừa các dịch bệnh nguy hiểm:

- Thực hiện sự lãnh, chỉ đạo của UBND phường ngành y tế đã phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể và BND 2 khóm trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn, điển hình như:

- Trong năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 Trạm y tế có phối hợp với MTTQ phường và các ban, ngành, đoàn thể thực hiện 04 cuộc tuyên truyền pháp luật tại 02 khóm về vấn đề phòng, chống dịch bệnh (đặc biệt là dịch bệnh SXH và TCM), an toàn thực phẩm trên địa bàn, số lượt người dân tham dự được 125 người.

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tạo được niềm tin với người bệnh, thu hút lượng bệnh ngày càng đông, đồng thời kết hợp khám chữa bệnh giữa y học cổ truyền với y học hiện đại đều đạt chỉ tiêu trên giao (chiếm tỉ lệ > 40%), cuối năm đạt xã tiên tiến về y học cổ truyền, tổng số lượt khám chữa bệnh là 2.499 lượt, trong đó khám chữa bệnh Đông y được 1.292 lượt chiếm tỉ lệ 51,70%.

- Công tác quản lý sức khỏe người cao tuổi, người tàn tật trạm y tế có lập danh sách quản lý các cụ và theo dõi tình hình sức khỏe, hàng năm trạm y tế có tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi, người khuyết tật theo kế hoạch của TTYT TPSĐ ít nhất 1lần/năm, tư vấn về sức khỏe trong quá trình khám, chữa bệnh cho các cụ và cập nhật kịp thời người khuyết tật vào phần mềm quản lý, ngoài ra trạm còn tham mưu với TTYT xin hỗ trợ các thiết bị, dụng cụ tập luyện cho người khuyết tật khi cần thiết (điển hình trong năm 2023 số lượt khám sức khỏe NCT-NKT được 797/875 cụ đạt tỉ lệ 91,08%, 6 tháng đầu năm 2024 được 525/867 cụ đạt tỉ lệ 60,55%). Ngoài ra được sự hỗ trợ kinh phí từ địa phương chi cho công tác khám sức khỏe NCT-NKT được 1.500.000 đồng.

- Công tác quản lý và điều trị bệnh nhân lao trạm y tế có lập danh sách và theo dõi bệnh nhân lao, cụ thể năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 có tổng cộng 12 bệnh nhân (trong đó có 01 bệnh nhân lao kháng thuốc), có một số bệnh nhân đã hoàn thành xong phát đồ điều trị, các bệnh nhân đều tuân thủ đúng phát đồ điều trị bệnh lao, trạm y tế thường xuyên truyền truyền, giáo dục cho người dân biết cách phòng chống và phát hiện bệnh lao nhằm hạn chế lây lan trong cộng đồng.

- Công tác DS-KHHGD-CSSKSS: thường xuyên thực hiện truyền thông nhóm, nói chuyện chuyên đề, hướng dẫn các bà mẹ chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà, vận động các bà mẹ không sinh con thứ 3, vận động các bà mẹ khi mang thai tiêm ngừa đủ 2 mũi VAT2, truyền truyền kế hoạch hóa gia đình cho chị em phụ nữ tuổi

sinh đẻ, giới thiệu áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 0,54% (theo kế hoạch <12%).

- Công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát tốt, phát hiện và khống chế ngay khi có dịch bệnh xảy ra, kiểm soát và đẩy lùi không để dịch bệnh bùng phát và lan rộng trên địa bàn, phối hợp Khoa Kiểm soát bệnh tật-HIV/AIDS và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương thực hiện việc giám sát và xử lý 100% ca bệnh. Hàng tháng Trạm y tế họp lệ CTV định kỳ 1 lần/tháng và phân công nhiệm vụ cho cán bộ phụ trách chương trình và CTV 2 nhóm thường xuyên hướng dẫn tuyên truyền vận động cho người dân một số việc làm cần thiết trong công tác phòng chống dịch bệnh tại nhà và trong cộng đồng. Trong năm 2023 số ca mắc SXH cộng dồn là 03 ca (tăng 03 ca so với 6 tháng đầu năm 2024 là 00 ca), số ca mắc TCM cộng dồn là 05 ca (giảm 03 ca so với 6 tháng đầu năm 2024 là 02 ca), thực hiện 5 đợt chiến dịch diệt lăng quăng, số hộ được vãng gia là 1.057 hộ, ngoài ra được sự hỗ trợ kinh phí từ địa phương được 3.500.000 chi cho các ban, ngành, đoàn thể và CTV 2 nhóm tham gia thực hiện chiến dịch, ngoài ra kinh phí còn lại từ CDC tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra Trạm y tế hàng năm có phối hợp với trường tiểu học trên địa bàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho các em học sinh nắm được một số kiến thức về cách phòng bệnh SXH, TCM và một số bệnh thông thường khác, số cuộc tuyên truyền được 02 cuộc, số em học sinh tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề được 65 em học sinh.

- Công tác tiêm chủng mở rộng trong năm 2023 chỉ đạt 76,36% miễn dịch đầy đủ ở trẻ em dưới 1 tuổi (nguyên nhân là do tình hình thiếu vắc xin của cả tỉnh Đồng Tháp, do đó không đủ vắc xin để thực hiện tiêm cho trẻ) dẫn đến tỉ lệ chưa đạt trong năm, tiêm VAT2 cho phụ nữ có thai và phụ nữ tuổi từ 15-35 đạt >90% và không có ca phản ứng sau tiêm, trong 6 tháng đầu năm 2024 chỉ tiêu tiêm chủng mở rộng cơ bản đều đạt, ngoài ra trạm y tế và đội ngũ cộng tác viên 2 nhóm luôn

quản lý tốt các trẻ sinh ra sống trên trên địa bàn và những trẻ vắng lai để kịp thời theo dõi tốt các mũi tiêm cho trẻ.

2/ Kết quả đạt được:

- Trong những năm qua được sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương đã giúp cho trạm y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn đạt hiệu quả cao, qua đó cũng giúp cho người dân một phần kiến thức trong công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng, các chỉ tiêu chương trình y tế quốc gia đặc biệt là chỉ tiêu tiêm chủng mở rộng cơ bản đều đạt. Ngoài ra Trạm y tế đã kịp thời tham mưu tốt với UBND phường và các ban, ngành, đoàn thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3/ Thuận lợi, khó khăn:

- Hiện nay vẫn còn có một số người dân chủ quan, thiếu ý thức, hạn chế trong công tác phòng, chống dịch bệnh, do đó có khả năng dịch bệnh có thể bùng phát trong cộng đồng, ngoài ra công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi hàng tháng vẫn còn một số bà mẹ chưa quan tâm đưa trẻ đến cơ sở y tế để tiêm chủng do đó vẫn còn có một số trẻ thiếu rất nhiều các mũi tiêm cơ bản, qua đó cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu tiêm chủng mở rộng hàng năm.

4/ Phương hướng, giải pháp trong thời gian tới:

- UBND phường chỉ đạo Trạm y tế tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn và các chương trình y tế quốc gia, đặc biệt là công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trong công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, củng cố và nâng cao chất lượng khám điều trị bệnh.

- Tăng cường công tác giám sát, xử lý kịp thời các dịch bệnh: Sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng tại các khu công cộng, cơ quan, đơn vị, tăng cường tuyên

truyền cho người dân nạo vét vệ sinh cống rãnh, dụng cụ chứa nước trong các hộ gia đình.

- Tăng cường giám sát các điểm trường tiểu học, mẫu giáo về công tác vệ sinh cá nhân, để phòng, chống bệnh tay chân miệng, có kiểm tra giám sát các điểm trường.

- Tăng cường tuyên truyền tiêm vắc xin phòng Covid-19 khi có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu, tuyên truyền về các bệnh cúm mùa, bệnh đậu mùa khi cho người dân biết những triệu chứng của bệnh nhằm phát hiện kịp thời không để dịch lây lan ra cộng đồng.

II/ Đề xuất, kiến nghị: Không

Nơi nhận:

- UBND thành phố ;
- TT. Đảng ủy/HĐND/UBND phường ;
- UBMTTQVN phường ;
- Lưu : VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Ngọc Thanh